
 
 

หลักฐานประกอบตัวชี้วัด 

ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน/กลุ่มงานสู่ระดับบุคคล 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน 

“2 Click to be @Hospitel โรงแรมตะวัน” 

 

 หน่วยงาน............ศูนย์อนามัยที่ 6............ 

สวนที่ 1 สรุปผลการดําเนินงาน 

กิจกรรม จํานวน (ครั้ง) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

การถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน  

 

สวนที่ 2 รายละเอียดการด าเนินงาน 
1. ชื่อเรื่อง/กิจกรรม : ถอดบทเรียนเรื่อง “2 Click to be Hospitel @Hospitel โรงแรมตะวัน” 
1.1 ประเภทกิจกรรม   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ     การถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน 

1.2 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม  : ผู้จัดการโรงแรมตะวัน  
1.3 ระยะเวลา สถานที่  : โรงแรมตะวัน จ.สระแก้ว  

1.4 ผู้ถอดบทเรียนและเรียบเรียงโดย :    
     “ไผ่ไหวชายนํ้า” นามปากกา นางสาวพรพิมล รัตนตรัยดํารง เป็น Facilitator 
     นางอารยา เกษมสําราญกุล เป็น Facilitator 
     นายสังวรณ์ ทุ่งท้องไร่  เป็น Facilitator 
     “ไผ่ไหวชายนํ้า” นามปากกา นางสาวพรพิมล รัตนตรัยดํารง เป็น Notetaker  
     นายสังวรณ์ ทุ่งท้องไร่  เป็น Notetaker 
  1.5 สรุปสาระสําคัญจากการจัดกิจกรรม/การถอดบทเรียน :  

     เขียนร้อยเรียงเรื่องราว Story Telling โดยไผ่ไหวชายนํ้า นามปากกา นางสาวพรพิมล รัตนตรัยดํารง  
     ดําเนินการเสร็จสิ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
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ถอดบทเรียน 
เรื่อง “2 Click to be Hospitel @Hospitel โรงแรมตะวัน” 

 
อะไรคือ “Hospitel” และทําไมรัฐถึงเร่งหาโรงแรม รองรับผู้ป่วยโควิดระลอกใหม่ที่มีอาการน้อยหรือไม่

รุนแรง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ล่าสุดวันนี้ 14 เม.ย. ทางกระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.) แถลงว่าประเทศไทยพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1,335 ราย นับเป็นวันแรกที่พบผู้ป่วยเกินหลักพันคนต่อวันซึ่งแบ่งเป็นติด
เชื้อในประเทศ 1,326 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 9 ราย รวมพบผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่ในประเทศไทยตั้งแต่
วันที่ 1 เม.ย.จนถึงปัจจุบัน 7,047 รายแล้ว เสียชีวิตสะสม 3 ราย กลับบ้านได้แล้วรวม 896 ราย ด้วยจํานวนผู้ป่วยที่พุ่ง
เกินหลักพันคนต่อวัน ไดส้ร้างความกังวลต่อประชาชนในเรื่อง “จํานวนเตียงจะเพียงพอต่อการรักษาหรือไม่???” 

การบริหารจัดการเตียงของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการดึง “ผู้ประกอบการโรงแรม” หลายแห่งซึ่งช่วงนี้ยังไม่มี 
ดีมานด์(รายได้)จากตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้ปรับเป็น “Hospitel” (ฮอสพิเทล) หรือ “หอผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 
เฉพาะกิจ” จึงถูกหยิบยกเป็นประเด็นอีกครั้งเหมือนการระบาดระลอกแรกเม่ือปี 2563 ที่ผ่านมา 

คําว่า Hospitel นั ้น มาจากการผสมระหว่างคํา 2 คํา คือคําว่า Hospital ที ่แปลว่า โรงพยาบาล และ         
คําว่า Hotel ที่แปลว่า โรงแรม รวมแล้วหมายถึงสถานที่พักเฉพาะของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โควิด-19 ซึ่งมีอาการไม่รุนแรง 
(ผู ้ป่วยสีเขียว) ภายในโรงแรมที่ถูกปรับเปลี ่ยนให้เหมาะสมต่อการรับรองผู ้ป่วย  โดยจะอยู ่ภายใต้การดูแลของ
โรงพยาบาลเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง Hospitel ถือว่ามีความแตกต่างจากโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) ทั้งในด้าน
สถานที่และการรองรับผู้ป่วยที่ค่อนข้างแตกต่างกัน 

Hospitel กับ โรงพยาบาลสนามต่างกันอย่างไร :  

สถานที่การจัดตั้ง : โรงพยาบาลสนามจะจัดพื้นที่ดูแลผู้ป่วยตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น โรงเรียน โรงยิม 
เป็นต้น ส่วน Hospitel จะเป็นการปรับใช้โรงแรมเพ่ือรองรับผู้ป่วย 

การรับรองผู้ป่วย : โรงพยาบาลสนามจะจัดในพ้ืนที่เปิดมีผู้ป่วยหลายคนในพ้ืนที่เดียวแต่เว้นระยะห่างกัน และ
มีทีมแพทย์ประจําสถานที่คอยดูแล ส่วน Hospitel จะมีแพทย์ประจํา 1 คนและมีพยาบาล 1 คนต่อผู้ป่วย 20 เตียง 
โดยแพทย์จะตรวจสอบอาการทุกวัน รวมถึงเครื่องมือพ้ืนฐานที่จําเป็น 
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เหตุฉไหนจึงควรรักษาท่ี Hospitel : 
จากสถานการณ์ช่วงวิกฤติ โควิด-19 ทําให้จํานวนเตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ สําหรับผู้ป่วยสีเขียวจึง

สามารถช่วยได้ด้วยการทํา Home Isolation นอกจากนี้อีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถยกระดับการดูแลให้ใกล้แพทย์มาก
ขึ้นคือการรักษาที ่Hospitel ดังนี้ 
1. เพ่ือลดและแบ่งเบาจํานวนเตียงในโรงพยาบาลสําหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่มีอาการหนัก 
2. การจ่ายยาที่รวดเร็ว หากผู้ป่วยมีอาการหนักข้ึนจะได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที 
3. มีการติดตามสัญญาณชีพ และออกซิเจนเป็นระยะ วันละ 2-3 ครั้ง 
4. ได้รับการตรวจจากแพทย์ด้วยระบบ Telemedicine (การสื่อสารตรวจอาการแบบออนไลน์) 

 
ใครที่ควรเข้ารับการรักษาที่ Hospitel :  
1. ผู้ป่วยยืนยันผลตรวจโควิด 19 ที่ไม่มีอาการ (ผู้ป่วยสีเขียว) ผ่านการตรวจ RT-PCR 
2. มีอายุตั้งแต่ 5 - 70 ปี 
3. ผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอายุน้อยกว่า 70 ปีที่ไม่มีอาการ หรือไม่มีภาวะเสี่ยง หรือภาวะอ่ืนร่วม  
   (กรณีอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไปสามารถติดต่อหน่วยงานที่สามารถเข้ารับการรักษาได้) 
4. ผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการ แต่ไม่มีภาวะเสี่ยง หรือภาวะร่วม 
5. ผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้   
6. นํ้าหนักไม่เกิน 90 กิโลกรัม หรือค่า BMI ไม่เกิน 30  

ในสถานการณ์วิกฤติที่มีผู้ติดเชื้อจํานวนมาก ปริมาณการรองรับของเตียงในโรงพยาบาลจึงสําคัญ การรักษาตัว
ที่ Hospitel ที่สามารถแบ่งเบาปัญหาเรื่องเตียงภายใต้การดูแลและวินิจฉัยอาการจากแพทย์  จึงทําให้ Hospitel เป็น
อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยสีเขียวได้ 

มีจุดประสงค์เพื่อรองรับผู้ป่วยท่ีมีอาการติดเชื้อน้อยหรือไม่รุนแรง ด้วยการปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่
เฝ้าระวังอาการ เนื่องจากผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยที่มี
อาการหนักได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทางกระทรวงสาธารณสุขกําหนดว่าจะต้องเป็นโรงแรมที่มีห้องพัก
มากกว่า 30 ห้องขึ้นไป เหมาะส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5-7 วัน และมีผล
ภาพถ่ายรังสีปอดคงที่ ผู ้ป่วยยินดีให้ความร่วมมือ สามารถสื่อสารได้รู ้เรื ่อง ดูแลตนเองได้ดี ไม่ก้าวร้าว และไม่มี     
ความเสี่ยงทางจิตเวช ผู้ป่วยไม่มีไข้ กรณีมีโรคประจําตัว ต้องควบคุมอาการได้ดี ต้องจัดยาให้พร้อม สําหรับให้ผู้ป่วย
รับประทานด้วยตัวเองจนครบตามแผนการรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลต้นทางต้องยินดีรับผู้ป่วยกลับเข้ารักษาที่
โรงพยาบาลทันท ีหากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง  
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 เมื ่อได้ทราบความเป็นมาของคําว ่า Hospitel กันแล้ว จากการลงพื ้นที ่ เย ี ่ยมเสริมพลัง CI. HI. และ 
โรงพยาบาลสนาม ของ จังหวัดสระแก้ว ในครั้งนี้ สิ ่งที่พบและนับเป็น Highlight คือ เราได้รับการประสานจาก
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพ่ือเข้าเยี่ยมชม Hospitel แห่งแรกของจังหวัดสระแก้วในครั้งนี้ด้วย โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติ
จากคุณวิไลรัตน์ อยู่ถาวร เจ้าของโรงแรมตะวัน และ จ่าสิบเอก ชริน อยู่ถาวร ผู้จัดการโรงแรมตะวัน จ.สระแก้ว      
ใหเ้ข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการ Hospitel รวมถึงอนุญาตให้เกียรติสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย  
 
แรงบันดาลใจในการมาเปิด “HOSPITEL โรงแรมตะวัน” ขึ้น ซึ่งนับเป็น รุ่นแรกของจังหวัดสระแก้วก็ว่าได้ : 
The First Click : ชมรมปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากครอบครัว “อยู่ถาวร” เป็นผู้ที่มีปณิธานมุ่งมั่นปรารถนาทํางานจิตอาสาเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
ถวายเป็นของในหลวงรัชการที่ 9 เป็นหลักทั้งในภาครัฐและเอกชนอันเป็นหัวใจหลักอยู่แล้ว เหตุผลที่รองลงมาคือ    
จากสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดทําให้จํานวนเตียงที่ใช้รองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ ครอบครัวเราจึงระดมสมองกันว่า 
“แล้วเราล่ะ - - จากทรัพยากร คน - เงิน - ของ ทีเ่รามีอย่างน้อยเราจะช่วยเหลืออะไรสังคมคนสระแก้วได้บ้าง”  

พ่ี!!! วิไลลักษณ์ อยู่ถาวร 

เป็นเจ้าของโรงแรมตะวัน  
 

สถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ 

“ชมรมปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” 
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The Second Click : ความเชื่อมั่น ความพร้อม ความเกื้อกูลเอื้ออาทร จากท่าน ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว 

ประจวบเหมาะกับที่ท่านผู้อ านวยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ท่านได้มาประสาน และชี้แจง
รายละเอียดเพื่อขอความร่วมมือยกระดับให้โรงแรมแรมทานตะวันเป็น “Hostpitel” ช่วยรองรับคนไข้ในกรณี     
ทีพ่ร้อมจะกลับบ้าน(คนไข้สีเขียว) คนไข้ประเภทนี้ส่วนใหญ่มาจาก โรงพยาบาลสนาม หรือ บางครั้งมาจากโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มนี้เวลาทางเจ้าหน้าที่ส่งมาจะมาเป็นครอบครัวมาพักที่โรงแรมแห่งนี้เพื่อกักตัวต่อและ
พร้อมจะกลับบ้าน เมื่อทราบความดังกล่าว ทางครอบครัวเราก็ดีใจที่อย่างน้อยได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม 
และแน่นอนความท้าทายต่อการเปิด Hospitel ย่อมมีคําวิพากษ์วิจารณ์และอาจจะเกิดผลกระทบต่อกิจการแต่ถึง
อย่างไรก็ตาม ระหว่างทางที่เปิด Hospitel ก็ยังได้รับการเสริมแรงให้กับครอบครัวเราอย่างดี เมื่อได้รับคําขอบคุณจาก
คนไข้โควิดที่มาพักที่นี่ เสมือนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ทําให้ครอบครัวเราได้มีโอกาสตอบแทนคุณแผ่นดิน และ
ความหวังลึก ๆ ที่จะได้กลับมาเปิดโรงแรมได้ตามปกติอีกครั้งเมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระผม จ่าสิบเอก ขรินทร์ อยู่ถาวร 

ตอนนี้อายุก็ล่วงเลยมาจน 56 ปี แล้วครับ 
บทบาท ณ ปัจจุบัน ได้รับความไว้วางใจให้สวมหมวกหลายใบ อาทิเช่น 

 ผู้จัดการโรงแรมตะวัน , ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ภาคประชาชน จ.สระแก้ว ,  
ประธานชมรมปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ , 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.สระแก้ว 
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ขอพาทุกท่านย้อนกลับไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดประมาณเดือนกรกฎาคม 2564         
ตัวกระผมเองได้ตรวจพบว่า “ตนเองติดเชื ้อโควิด-19” และได้ทําการกักตัวอยู่ที ่หอพัก(โรงแรมตะวัน) และใน
ระยะเวลาต่อมา มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีการลงพื้นที่ ทํางานร่วมกับผู้นําชุมชนแจ้งรายละเอียดและให้ความรู้ในเรื่อง 
การเปิด Hospitel  หลังจากได้รับฟังข้อมูลบวกกับค าชักชวน ทําให้ได้ตัดสินใจที่จะเปิด HOSPITEL ให้กับคน
สระแก้ว สําหรับโรงแรมนี้มีจํานวนห้องพัก 2 อาคาร จึงได้ทําการเปิดเป็น Hospitel 1 อาคาร ซึ่งเป็นอาคารที่ตนเอง
ใช้เป็นที่พัก รักษาตัว เมื่อยามติดโควิด-19 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้เล็งเห็นการใช้ประโยชน์เพื่อให้คนที่มีครอบครัวได้มาอยู่
ร่วมกันเป็นสัดส่วนแบบครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากัน ภายในได้มีเครื่องอํานวยความสะดวก มีอุปกรณ์ครบครัน 
เช่น ตู้เย็น ทีวี เตียง ตู้เสื้อผ้า ห้องแอร์ มีอาหารให้รับประทานครบ 5 หมู่ มื้อหลักจํานวน 3 มื้อ และอาหารว่างและนํ้า
สมุนไพรเพิ่มอีก จํานวน 2 มื้อ รวมทั้งสิ้น 5 มื้อ ซึ่งถูกตามหลักโภชนาการที่ผู้ป่วยโควิดสามารถใช้รับประทานเพ่ือบํารุง
ร่างกายในขณะที่กักตัว ณ ที่พักแห่งนี้  นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังเพิ่มระดับความอุ่นใจในความปลอดภัย โดยที่ 
HOSPITEL แห่งนี้มีผู้คอยดูแล(เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลผลัดเปลี่ยนมาดูแล) เอาใจใส่ ตลอดเวลา ตามมาตรฐานที่
กําหนด จนครบระยะเวลาการกักตัว  
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How To เร่ือง “เตรียมตวัอย่างไรบ้างในการเปิด HOSPITEL???”: 
ในเบื้องต้น ขั้นตอนก่อนเปิด Hospitel จะมีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานสาธารณสุขและ ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชสระแก้วมาติดต่อและดําเนินการวางโครงสร้างเรื่องระบบการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เช่น การรับและการส่ง
ต่อผู้ป่วย การตรวจเช็คร่างกายเริ่มจากการวัดไข้ วัดออกซิเจนในเลือด ตลอดจนการดูแลตนเองระหว่างกักตัวใน
Hospitel พร้อมทั้งการสังเกตอาการผิดปกติของตนเอง รวมถึงการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากแหล่ง
ความรู้ตามช่องทางต่างๆ เช่น Facebook ประกาศจังหวัด หรือตามเพจหมอต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ เพื่อรวบรวมทําเป็น
แนวทางในการดูแลตนเองและดูแลผู้อื่น สําหรับการเปิด Hospitel สิ่งสําคัญคือการตั้งใจ การมีวินัย ถือว่าเป็นเรื่อง
สําคัญมาก ซึ่งทุกอย่างเริ่มจากมุมคิดที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในครั้งนี้ ทําให้เราได้เรียนรู้ว่า “เป็นได้ ก็หายได้”      
การทํางานในครั้งนี้ยอมรับว่าใช้ “หัวใจที่หาญกล้าเป็นแรงผลักดัน และได้รับการเติมเต็ม ก าลังใจจากญาติพี่น้อง 

คนรอบข้างที่บอกว่า  “สู้ ๆ นะ ทุกคนเป็นก าลังใจให้เสมอ” สิ่งเหล่านี้ล้วนหลอมรวมเป็นดั่งพลังมหัศจรรย์

ให้กระผมยังคงด าเนินกิจการ Hospitel ต่อมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่ว่า “ท าทุกอย่างให้ดี
ที่สุด ผลจะเป็นอย่างไร ก็จงยอมรับและเรียนรู้ ช่วยเหลือสังคมเท่าที่มีก าลังจะช่วยได้”  
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How To เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของ Hospitel แห่งนี ้: 
ส าหรับเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อส าหรับ Hospitel แห่งนี้ ได้ประสานงานกับท่านผู้อ านวย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และท่านให้ความกรุณาส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลและเก็บขยะทุกวันน าไป
ก าจัดตามระบบในล าดับต่อไป 

 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

 

 
เสียงปรบมือ “ขอบคุณ” ดังกึกก้องจากผู้ปว่ยที่มาใช้บริการ @Hospitel โรงแรมตะวัน : 
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ข้อคิดฝากไว้ส าหรับคนที่จะเปิด HOSPITEL? : 
 อันดับแรก คนที่จะเปิด HOSPITEL  หลังจากนี้ถ้าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ  

1. เจ้าของกิจการควรทําใจกับปัญหาบุคคลภายนอกที่จะมาใช้บริการโรงแรม ส่วนใหญ่พอทราบว่าเป็นที่กักตัว
ผู้ป่วยโควิด ก็จะไม่อยากมาพักเพราะกลัวจะติดโรคโควิด กลัวจะไม่ปลอดภัย  

2. เจ้าของกิจการควรทําใจกับความไมแ่น่นอนของจํานวนคนที่จะมาอยู่ ก็ขอให้สู้ๆ และทําใจยอมรับให้ได ้
สําหรับการเปิด Hospitel  ค่าห้องที่ได้รับจากส่วนกลาง(โรงพยาบาลที่ตกลงกัน) จะมีค่าห้องให้วันละ 1,000  

บาทต่อห้อง ราคานี้ประกอบด้วย ค่าอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ รวมคิดค่าห้องในระหว่าง
การกักตัวทั้งหมดแล้วด้วย บางครั้งแต่ละห้องอยู่กันเป็นครอบครัวหลายคน คิดเบ็ดเสร็จแล้วกําไรเป็นตัวเงินยังมอง   
ไม่เห็นมากนัก ค่าอาหารก็เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่ก็ไม่ได้เก็บเงินเพิ่ม เพราะเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่ บางครั้งมีคนใน
พ้ืนที่ตรวจพบเชื้อติดเป็นจํานวนมาก บางครั้งคนติดน้อย  

ทั้งหมดคือข้อคิดที่อยากฝากไว้ เพราะฉะนั้นคนที่เปิด Hospitel ก็ต้องทําใจยอมรับให้ได้กับเรื่องดังกล่าว 
สุดท้ายนี้ กระผมหวังยิ่งว่าวันหนึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จะดีขึ้นและจะสามารถกลับมาเปิดดําเนินการ
โรงแรมตะวันตามปกติดังเดิม  

ขอบพระคุณสายธารนํ้าใจอันงดงามของครอบครัว “อยู่ถาวร” โรงแรมตะวัน ผู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ผู้ให้ ผู้ถักทอ 

ผืนแสงสว่างให้ชาวสระแก้ว พร้อมซึ่งการยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน การเกื้อกูลแก่ผู ้คนที่ป่วยด้วยโรค         
โควิด-19 ชาวสระแก้วได้พ่ึงพา พักรักษาตัว และได้อาศัยแสงสว่างดวงนี้กันถ้วนหน้า  
  
    


